

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 15 มิถุนายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ก.เกษตรฯจับมือ ก.วิทย์ และสธ.พัฒนาข้อมูลเกษตรกรสู่ Farmer ONE	ผู้จัดการรายวัน
2. พลิกโฉมวงการเกษตรไทย ด้วยแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12	มติชน
3. กยท.เตรียมหาหรือแบ่งกักพาณิชย์ แก้ปมปล่อยกู้รัฐ.ยางอีตรายเดี่ยว	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอถัมภ์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: โปรมะลิ็ดพันธุ์ไทยรัฐ	
5. กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกแฝก 70 ล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ไทยโพสต์
6. ภาพข่าว: ทัพประเด็่น: ลงนามความร่วมมือข้อมูลเกษตรกรกลาง	ผู้จัดการรายวัน
7. แฉรง.พาสเจอไรซ์ป่วนนมโรงเรียน ซ้ำสูงแค่ช่วงเปิดเทอมเหตุรายใหญ่ถูกตัดโควตา	ประชาชาติธุรกิจ
8. รุก'ยโสธรโมเดล'เพิ่มเกษตรอินทรีย์นำร่อง10จังหวัด	คมชัดลึก
9. เด็กดีมีนมโรงเรียนท้องร่วงเพียบ	เดลินิวส์
10. เกษตรฯ พัฒนาผลิตผลสมุนไพร	เดลินิวส์
11. เกษตรฯขอเลื่อนใช้ม.44 ยึดที่สปก.	โพสต์ทูเดย์

ก.เกษตรฯจับมือ ก.วิทย์ และสธ.พัฒนาข้อมูลเกษตรกรสู่FarmerONE

ผู้จัดการรายวัน360° – กระทรวงเกษตรฯ จับมือ กระทรวงวิทย์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สธอ.) เร่งพัฒนาข้อมูลเกษตรกรกลางให้ครบถ้วน สมบูรณ์หวังพัฒนาให้ข้อมูลเกษตรกรสู่ ระบบ บริการฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)

พลเอกประสาธน์ สุทธิเกษตร เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีการดำเนินการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2535 โดยข้อมูลของ เกษตรกรนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ เพาะปลูกพืช จัดเก็บเป็นคั้วเรือน กรมปศุสัตว์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นรายคน กรมประมงขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นรายฟาร์ม เป็นต้น ประกอบกับฐานข้อมูลเกษตรกรขาดการ เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง เกษตรฯ ขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลราย

ละเอียดของเกษตรกรรายบุคคล ข้อมูลด้านรายได้ การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรและการถือครอง ที่ดิน รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เกษตรกรร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สธอ. ในการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร กลาง (Farmer ONE) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล เกษตรกรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพื่อใช้ในการ ดำเนินการตามโครงการ และมาตรการสำคัญของ รัฐบาล ให้มีระบบการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับขอบเขต ความร่วมมือกันในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์

จะให้การสนับสนุนข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเป็นหน่วยงาน ดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อ รวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทั้งด้าน พืช ปศุสัตว์ ประมง และอาชีพการเกษตรอื่นๆ ไว้ ในฐานเดียวกัน รองรับการพัฒนาการพัฒนาระบบ ประเทศตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ส่วน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการบูรณาการร่วมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการ เกษตร และทาง สธอ. จะให้การสนับสนุนบริการ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ Government Information Network หรือ GIN รวมทั้ง สนับสนุนระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของ ภาครัฐ โดยใช้ Government Cloud Service

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเสริมว่า บันทึกความร่วมมือดังกล่าว จะดำเนินการให้ บรรลุผลในปี 2560 โดยในปี 2559 จะเร่งจัดทำ ฐานข้อมูลเกษตรกรและบูรณาการเชื่อมโยงกัน ภายในกระทรวง ซึ่งจะเห็นข้อมูลรายบุคคลให้ เป็นเอกภาพ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายได้ ระยะต่อมากคือปี 2560 จะเป็นการ บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันเพิ่มเติมทั้ง หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็น ดัชนี และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของสำนัก ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาด ไทย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายอย่าง เต็มที่ โดยจะจัดทำระบบบริการฐานข้อมูลเกษตรกร กลาง (Farmer ONE Data Service) และ รายงานข้อมูลแบบ Real time ที่สามารถเข้าถึง ได้หลายช่องทาง สู่เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา ประเทศชาติให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ทั้งระดับครัวเรือนและ ระดับรายบุคคลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการ เชิงนโยบาย และนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป.

พลิกโฉมวงการเกษตรไทย ด้วยแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12



นางสาวจิริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจโลก กฎ กติกาการค้าใหม่ที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงตามการเมือง ปัญหาภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งสิ้น

นางสาวจิริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวาระที่แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2555 กำลังจะสิ้นสุดในปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้วางยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 2560-2564 ไว้แล้วโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ตั้งเป้าให้ภาคเกษตรสู่ความเป็นเลิศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน ฉะนั้นแผนพัฒนาภาคเกษตรฉบับใหม่จะมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของเกษตรกรและชุมชนการเกษตรมีความเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับแรก เนื่องจากเกษตรกรเป็นอนุภาพสำคัญของภาคเกษตร เหมือนกับเป็นอะตอมเล็กๆ ประมาณ 6.7 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเกษตรกรไทยทั้งหมดประมาณ 28 ล้านคน เกษตรกรเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตร จึงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภาคเกษตร หากเกษตรกรมีความหลากหลายจากการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาหนี้สินลดลง สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ ส่งผลให้ชุมชนเกษตรมีความเข้มแข็งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรด้านอื่นๆ ไม่ได้ด้วย ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายดัชนีความหลากหลายของเกษตรกรจะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 77 ขยับขึ้นเป็นร้อยละ 85 สถาบันเกษตรกรทำธุรกิจมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการฟื้นฟูใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

การจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด้วยการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ สร้างองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) พัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเป็ร่อง รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในอาชีพ เพื่อดึงเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนแรงงานเกษตรกรที่ขาดแคลนรวมทั้งแก้ปัญหาสังคมเกษตรกรผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในระดับกลางหรือระดับบนที่มีความสามารถในการผลิตเพื่อการค้าหรือการส่งออก ให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยและเพิ่มมูลค่าสินค้า ส่งเสริมให้ทำการ



เกษตรแบบ Cluster สร้างเครือข่ายและทำข้อตกลงซื้อขาย Contract Farming เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมแปรรูป ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเรื่องของ

งานวิจัยพัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงทฤษฎี เช่น พันธุ์พืชที่ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ พืชใช้น้ำน้อย หรือพันธุ์สัตว์ที่ต้านทานต่อโรค การวิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ หรือนวัตกรรมเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม เป็นต้น สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่การดูแลเรื่องทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตรที่ดีต่อไป ที่สำคัญทรัพยากรน้ำต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน พร้อมกับเพิ่มและปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาและแหล่งน้ำชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย

“การขับเคลื่อนนโยบายหรือทิศทางภาคเกษตรไทย ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเน้นหนักไปที่การสร้างคุณภาพของเกษตรกร ด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อม พัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้ทุกด้านเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริง เช่น เปลี่ยนจากเกษตรกรที่เก่งด้านการผลิตอย่างเดียวมาเป็นเกษตรกรรักปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หรือเป็นเกษตรกรนักการตลาด ที่รู้ว่าผลิตสินค้ามาแล้วตลาดอยู่ที่ไหน สินค้าอะไรที่ตลาดมีความต้องการ ระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าจากฟาร์มไปถึงแหล่งรับซื้อแบบไหนจึงจะประหยัดต้นทุนได้ดีที่สุด เป็นต้น ที่สำคัญคือเกษตรกรต้องมีสังกัด ไม่เป็นเกษตรกรรายเดี่ยว ต้องมีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มอำนาจการต่อรองและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

กยท.เตรียมหารือแบ่งกัพาณิชย์ แก้มปปล่อยกรุง.ยางอีตรายเดี่ยว

กยท.เตรียมหารือธนาคารพาณิชย์ หลังพบ
ปล่อยกผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
ชั้นปลายน้ำได้แค่รายเดียวจากที่ยื่นขอไป 12 ราย

นายเชวี่ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการ การยาง
แห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า ตามนโยบาย
รัฐบาลที่ให้นโยบายพาณิชย์ที่สนับสนุนสินเชื่อ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยาย
กำลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ดั้งเดิม
หรือที่ตั้งใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางชั้นปลายน้ำ วงเงิน 15,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามี
ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขอกู้
เงิน 12 รายวงเงินสินเชื่อที่ยื่นขอ 9,136 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารพาณิชย์ ผ่านการ
อนุมัติ เพียง 1 ราย วงเงิน 1,092 ล้านบาทเท่านั้น
ส่วนที่เหลืออีก 11 ราย วงเงิน 8,044 ล้านบาท
อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยกระบวนการในการ
พิจารณาของธนาคารจะดูจากความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจ ความเสี่ยง หลักทรัพย์ค้ำประกันผู้กู้ ดังนั้น
ทางกยท. จะหารือกับธนาคารพาณิชย์และผู้
ประกอบการถึงปัญหาและอุปสรรคการปล่อย
สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เหลือ

“โครงการปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการยาง
มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ

รัฐบาล ให้เกิดการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศ
ตามความต้องการของรัฐบาล เพราะโครงการ
ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยอมรับ
ไม่ใช่การที่รัฐบาลให้กู้ แต่รัฐบาลก็สนับสนุน
โครงการเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนด้วย
ดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อลดต้นทุนในผู้ประกอบการ
หากติดปัญหา ทั้งในเรื่องของสภาพคล่อง
หลักทรัพย์ค้ำประกัน จำเป็นต้องหาทางออก
ร่วมกัน”นายเชวี่ กล่าว

นายเชวี่ กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกยท.ยังได้สั่งให้นายธีรช สุขสะอาด
ผู้ว่าการ กยท. จัดทำแผนการบริหารจัดการใน
ฤดูเปิดกรีดยปี 2559/2560 เนื่องจากสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ได้ประมาณการ
ผลผลิตยางปี 2559/2560 ไว้ที่ 4.2 ล้านตัน
ขณะที่ภาคธุรกิจ เกษตรกร คาดการณ์ผลผลิต
ยางต่ำกว่า 4 ล้านตัน เพราะมีปัจจัยราคาน้ำมัน
ในตลาดโลกที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเคลื่อนไหว
ของราคายางและปัญหาเศรษฐกิจสหภาพยุโรป
(อียู) จะมีผลต่อราคายาง ในฤดูกาลผลิตใหม่
หรือไม่อย่างไร โดยให้กยท.หาความชัดเจน
ผลผลิตยางรายจังหวัด พร้อมจัดทำมาตรการ
เพื่อแก้ไข หากยางมีปัญหาราคาตกต่ำ



โปรยเมล็ดพันธุ์: พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้จัดทำโครงการ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ และการปลูกป่าในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ ภายใต้แนวคิด 9 สัปดาห์สู่วันมหามงคลเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยมีพื้นที่เป้าหมายในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้เติบโตพร้อมเป็นป่าต้นน้ำประมาณ 500,000-600,000 ต้น หรือประมาณ 40% จากเมล็ดพันธุ์ที่โปรยทั้งหมด.

กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกแฝก 70 ล้านกล้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลาย โดยเฉพาะประเทศไทยมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในอัตราสูง จึงได้ทรงเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของหญ้าแฝกกับการจัดการทรัพยากรดิน และทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559” ขึ้น

ด้าน นายสุรเดช เทียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดิน ได้น้อมนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริที่ทรงพระราชทาน นำมาใช้ในการจัดการทรัพยากรด้านดินและน้ำ และการฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกจำนวน 70 ล้านกล้า โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด หมอดินอาสาประจำอำเภอ และหมอดินอาสาประจำตำบล ร่วมกันรณรงค์เชิญชวนเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม คาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างความตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อลดการพังทลายของดินให้น้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพในการดักตะกอนดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน รักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น



ทันประเด็น

ลงนามความร่วมมือข้อมูลเกษตรกรกลาง



พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง 115 กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 16 - อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4845

หน้า: 1 (ขวา), 3

Col.Inch: 78.20

Ad Value: 105,570

PRValue (x3): 316,710

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แฉโรง.พาสเจอไรซ์ป่วนนมโรงเรียน ชื้อสูงแค่ช่วงเปิดเทอมเหตุรายใหญ่ถูกตัดโควตา

แฉเบื้องหลัง
นมโรงเรียนไปขมรส
นมสันสกอร์นถูกตัดโควตา

3

แฉโรง.พาสเจอไรซ์ป่วนนมโรงเรียน ซื้อสูงแค่ช่วงเปิดเทอมเหตุรายใหญ่ถูกตัดโควตา

แฉโรงงานผลิตนมพาสเจอไรซ์ขนาดเล็กหลายแห่งทั่วประเทศ ตัวป่วนวงการนมโรงเรียน ดักซื้อในราคาสูงถึง กก.ละ 22 บาทช่วงเปิดเทอม แต่หยุดซื้อช่วงปิดเทอมทำให้โรงงานใหญ่ถูกตัดโควตามโรงเรียนต้องนำส่วนเกินไปขายนอกประเทศ ด้านคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดฯ เตรียมเสนอมีลค์บอร์ดตัดโควตาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 5%

จากกรณี “นมโรงเรียน” ที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นของไทยไหลลงขายในร้านเอเชียมาร์เก็ต เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาราคากล่องละ 0.5 เหรียญสหรัฐ (ขนาด 200 มล.) ซึ่งอาจเกิดการทุจริตลักลอบนำนมโรงเรียนที่ห้ามขายออกไปจำหน่าย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มีลค์บอร์ด) จึงได้แต่งตั้งให้ นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดฯ และกำหนดโทษและอัตราเบี้ยปรับและให้รายงานต่อประธานมีลค์บอร์ดภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา

เกี่ยวกับเรื่องนี้ แหล่งข่าววงการนมโรงเรียน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมานี้ มาจากมีลค์บอร์ดจะตั้งคณะทำงานออกตรวจสอบโรงงานผลิตนมของแต่ละบริษัทที่จะขายนมโรงเรียนทั่วประเทศก่อนกำหนดโควตาว่า แต่ละบริษัทจะขายนมโรงเรียนได้เท่าใดในเทอม



เด็กเสี่ยง - โรงงานผลิตนมพาสเจอไรซ์รายเล็กที่ขายให้กับเด็กนักเรียนยังมีความเสี่ยงเรื่องคุณภาพและเชื้อโรค เพราะไม่มีเครื่องมือทันสมัยตรวจสอบคุณภาพนมที่รับมา

การศึกษาต่อไป ซึ่งในส่วนของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นถูกตรวจสอบพบว่ามึ้นนมดิบเข้าโรงงานช่วงเปิดเทอมต่ำกว่าปกติ จึงมีการตัดโควตาการขายนมโรงเรียนในเทอม 2 ปีการศึกษา 2558 ลง 5% หรือประมาณ 9 หมื่นกล่อง/วัน แต่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะผู้ดูแลและจัดสรรโควตาดนมโรงเรียนของมีลค์บอร์ดคืนโควตามาให้ 4 หมื่นกล่อง/วัน แต่ยังคงขาดจากโควตาปกติอีก 4.9 หมื่นกล่อง/วัน ทำให้มีลค์บอร์ดจึงได้นำส่วนนี้ไปขายให้นายทุนในประเทศกัมพูชาจำนวน 1.11 ล้านกล่อง

คิดเป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อให้ไม่ให้สหกรณ์เสียหายจากนมหมดอายุและการเกิดเรื่องขึ้นขึ้นมา อาจมาจากการไปขัดผลประโยชน์กับคู่แข่งผู้ผลิตนมพร้อมดื่มรายใหญ่ของไทยบางรายที่บุกตลาดกัมพูชาหนักอยู่ในขณะนี้ก็ได้ จึงหยิบเรื่องนี้มาโจมตีหรือขยายความให้เสียหาย

“ผู้บริหารของสหกรณ์มองว่า นมสหกรณ์ก็จ่ายเงินซื้อมาเอง รวมทั้งกล่อง จะให้ถ้ายออกจากกล่องก็ไม่ได้แล้ว ผู้บริหารก็ต้องรักษาองค์กรไว้ก่อน แต่ปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด กลายเป็นเรื่องดราม่าได้ตลอดในวงการนม คือ โรงงานผลิต

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศไทย

วันที่: พุธที่ 16 - อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4845

หน้า: 1 (ขวา), 3

Col.Inch: 78.20

Ad Value: 105,570

PRValue (x3): 316,710

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แฉโรง.พาสเจอโรซ์ป่วยหนักโรงเรียน ชื่อสูงแค่วงเปิดเทอมเหตุร้ายใหญ่ถูกตัดโควตา

นมพาสเจอโรซ์ขนาดเล็กยังใช้วิธีตีหัวเข้าบ้าน ดักซื้อนมดิบจากศูนย์รวบรวมนมดิบในราคา กก.ละ 22 บาท ในขณะที่โรงงานผลิตนมขนาดใหญ่ทันสมัยรับซื้อในราคา กก.หรือลิตรละ 19-19.50 บาท เพราะมีต้นทุนสูง นำนมดิบช่วงเปิดเทอมของโรงงานใหญ่ทันสมัยจึงลดลง และถูกตัดโควตาตามมา แต่เมื่อปิดเทอมโรงงานนมพาสเจอโรซ์ขนาดเล็กจะหยุดรับซื้อ นมดิบก็จะไหลเข้าโรงงานใหญ่เป็นเช่นนี้มาตลอด ซึ่งเรื่องนี้มีลัคบอร์ดไม่ยอมแก้ และส่วนใหญ่โรงงานนมขนาดเล็กเหล่านี้จะมีผู้มีบารมีหนุนอยู่ข้างหลังทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ ทำให้แก้ปัญหาลำบาก ดังนั้น กรณีนี้หากมีลัคบอร์ดตัดสินใจให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นมีความผิด ทางผู้บริหารสหกรณ์จะมีการอุทธรณ์ต่อไป”

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า โรงงานขนาดใหญ่อย่างสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นมีการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัยกว่า 60 ล้านบาท มีแล็บตรวจสอบคุณภาพนมว่าจะผ่านมาตรฐานได้หรือไม่ภายใน 3 วินาที ในขณะที่โรงงานขนาดเล็กไม่มี คุณภาพนมโรงเรียนจึงมีปัญหาเน่าเสียบ่อย มีเครื่องมือตรวจสอบสารปนเปื้อน โดยเฉพาะมีเครื่องมือตรวจนมดิบนมผงได้ถึงระดับดีเอ็นเอว่ามีเชื้อวัวบ้าปะปนมาหรือไม่ ในขณะที่โรงงานเล็กไม่มีทางด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์หรือมีลัคบอร์ด เปิดเผยว่า ผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและอัตราเบี้ยปรับกรณีสหกรณ์วังน้ำเย็นส่งออกนมโรงเรียน ที่มีนสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน พบว่าทางสหกรณ์ดังกล่าวยอมรับว่ามีการส่งออกนมโรงเรียนจริง จึงจะเสนอให้มีลัคบอร์ดพิจารณาบทลงโทษต่อไป โดยตามระเบียบการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ผู้ที่ฝ่าฝืนส่งออกนมจำหน่ายนอกราชอาณาจักรจะต้องถูกตัดสิทธิ์การจำหน่ายในโควตาลง 5% ตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเรียกคืนนมโรงเรียนที่ส่งออกทั้งหมดด้วย

ทั้งนี้สหกรณ์วังน้ำเย็นได้รับจัดสรรโควตานมโรงเรียนรวม 92 ตัน/วัน จะเหลือโควตาเพื่อจำหน่ายนมโรงเรียนประมาณ 87 ตัน/วัน โดยโควตาที่เหลือนี้ มีลัคบอร์ดจะจัดสรรให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป นอกจากนี้ทางมีลัคบอร์ดจะทำหนังสือไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้พิจารณาความผิดฐานแอบอ้าง ละเมิดแบรนด์รัฐ รวมทั้งให้กรมศุลกากรตรวจสอบกระบวนการส่งออก รวมทั้งจะกำหนดโทษให้รุนแรงถึงขั้นแบล็กลิสต์สหกรณ์วังน้ำเย็นไม่ให้อำนาจร่วมโครงการนมโรงเรียนอีกต่อไป ในกรณีที่เกิดการทำซ้ำอีกครั้งด้วย

รุก'ยโสธรโมเดล' เพิ่มเกษตรอินทรีย์ นำร่อง10จังหวัด

● **เกษตรฯ** ขยายผลต่อยอด “ยโสธรโมเดล” เพิ่มพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ ปูพรมสู่จังหวัดที่มีศักยภาพ 10 จังหวัด พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต-การตลาด คาดใน 3 ปี เนื้อที่เพิ่ม 1 แสนไร่ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการขยายผลการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ โดยนำ “ยโสธรโมเดล” เมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (โมเดล) ไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ พร้อมขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 10 จังหวัด อาทิ พัทลุง หนองคาย อุบลราชธานี ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ สงขลา กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่และชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศมากขึ้น

โดยในปี 2561 ตั้งเป้าพื้นที่ จ.ยโสธร เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 6 หมื่นไร่ จากเดิมที่มี 4 หมื่นไร่ รวมเป็น 1 แสนไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์กว่า 3.5 หมื่นตัน รวมทั้งผลิตผลอินทรีย์อื่นๆ อาทิ แดงโม ผักต่างๆ รวมถึงสัตว์น้ำและไข่ไก่ ป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันมุ่งขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 10% และมีเป้าหมายส่งเสริมขยายตลาด 20-30%

“ปี 2559 นี้ กระทรวงมีแผนเร่งพัฒนาความรู้และสนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้คู่สัตว์อินทรีย์ และขยายผลการผลิตปุ๋ยหมักแบบเดิมอากาศ 32 แห่ง พร้อมพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านผลิตข้าวอินทรีย์ 7 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตไก่ไข่และเป็ดอินทรีย์ 14,230 ตัว สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 51 กลุ่ม จัดฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ 3,740 ราย ตลอดจนเร่งศึกษาวิจัยประสิทธิภาพคุณภาพ ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ไข่ไก่โคนมในระบบอินทรีย์ จำนวน 14 เรื่อง” ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าว

เด็กดีมีนมโรงเรียนท้องร่วงเพียบ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มิ.ย. มีเด็กนักเรียนดีมีนมบูดแล้วท้องเสีย ท้องร่วงหลายสิบคน ขณะนี้มาตัวส่ง รพ.แม่และเด็ก, รพ.เทพรัตน์ ไปตรวจสอบ พบมีเด็กนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองรังกา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา รวม 48 คน มีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว และอาเจียน แพทย์สั่งให้อยู่ดูอาการ 1 คน คนอื่นหลังให้เกลือแล้วอาการดีขึ้น อนุญาตให้กลับบ้านได้ สอบถามทราบว่า ช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ เด็กนักเรียนกว่า 100 คน ดื่มนมโรงเรียน ผ่านไปราว 1 ชั่วโมง เด็กเริ่มมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้และอาเจียน ทางคณะครูจึงรีบนำตัวส่ง รพ.ดังกล่าว ขณะที่เด็กนักเรียนหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่านมวันนี้รสชาติแปลกมีรสขม

ด้านนายเจริญ ศรีแสนปาง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองรังกา กล่าวว่า นมโรงเรียนที่นักเรียนดื่ม เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยการผลิตและจัดส่งมาให้โรงเรียนทุกวัน เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยขณะนี้ได้ส่งนมตัวอย่างไปให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจสอบหาสาเหตุแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังเกิดเหตุทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เรียกเก็บนม 12,000 ถูง ที่ส่งกระจายไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจ.นครราชสีมา คืนทั้งหมดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

วันเดียวกันนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมิลค์บอร์ดมีมติคัดสิทธิร้อยละ 5 โควตาส่งนมโรงเรียนของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ที่ขายนมโรงเรียนให้กับพ่อค้าชาวกัมพูชา ซึ่งฝ่าฝืนแบนนมโรงเรียน ที่ห้ามจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์ ภายหลังมีมติจะมีผลทันที โดยลดโควตาผลิตนมของสหกรณ์ดังกล่าวจาก 92 ตันต่อวัน เหลือ 87 ตันต่อวัน รวมทั้งดำเนินการพิจารณาเบี้ยปรับ ในการส่งออกไม่จ่ายภาษีอีกด้วย โดยจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นายอานวย ทงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ได้ยื่นหนังสือลาออก จากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) แล้วเพื่อรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น โดยใบลาออกจะเข้าที่ประชุมมิลค์บอร์ดรับทราบด้วย.

เกษตรฯพัฒนาผลิตผลสมุนไพร

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน โดยมียุทธศาสตร์ส่งเสริมผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแผนแม่บทแห่งชาติพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564

“เราวางเป้าหมายประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนและมีมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 เท่าตัวภายในปี 2564 ตามยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง เช่น ส่งเสริมผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน” นางบริสุทธิ์กล่าว.

เกษตรกรขอเลื่อน ใช้ม.44ยึดที่สปก.

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ เลื่อนใช้คำสั่งหัวหน้า คสช. ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.กว่า 4 แสนไร่ ใน 25 จังหวัด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมาพิจารณาใช้อำนาจตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ 25 จังหวัด จำนวนกว่า 4 แสนไร่ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา

“เรื่องนี้ได้ทำผิดมาตั้งแต่แรกแล้วที่มีการนำที่ดิน ส.ป.ก.ไปขายต่อ และก็เกิดขึ้นมายาวนานก่อนผมจะเข้ามา แต่จะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ต้องยึดคืน และทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

อนึ่ง ก่อนนี้นายสรสรเสรีชัย อัจจุต

มานัส เลขานุการ ส.ป.ก. ระบุว่า ได้ทำร่างประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช.เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก.ตามคำสั่งของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เสร็จแล้ว และเตรียมเสนอต่อ ครม. เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.

ทั้งนี้ ภายในคำสั่งดังกล่าวจะทำแผนที่แนบท้ายทั้ง 25 จังหวัดใน 425 แปลงที่ครอบครองมากกว่า 500 ไร่ พื้นที่รวมทั้งหมด 428,390 ไร่ จากเดิมที่ตั้งเป้าจะยึดคืนในพื้นที่ 34 จังหวัด กว่า 5 แสนไร่ หลังจากประกาศคำสั่งแล้วผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมาแสดงตัว และเมื่อตรวจสอบเสร็จจะขอกำลังทหารและฝ่ายความมั่นคงเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินในรูปสหกรณ์

นายสรสรเสรีชัย กล่าวอีกว่า เมื่อดำเนินการในส่วนของผู้ที่ครอบครองที่ดินมากกว่า 500 ไร่ขึ้นไปแล้ว เป้าหมายต่อไปจะยึดคืนที่ ส.ป.ก.ที่มีผู้ครอบครองตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป